

‘จันทบุรี’สานเมืองเกษตรสีเขียว เน้นคุณภาพ-เกษตรกรแห่ตอบรับเข้าร่วม

นายปรีชา โทนแฮมม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรีเป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) โดยสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวด้านการพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นโครงการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557-2561 โดยในปีแรกได้ดำเนินการในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าใหม่ ขลุง นายายอาม เมือง และแหลมสิงห์มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 2,200 ราย

ส่วนในปี 2558 เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมาย 1,000 ราย โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเมืองเกษตรสีเขียวและการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินในสวนของเกษตรกร เพื่อ

ให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ผลแต่ละชนิดด้วยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นใช้เอง การใช้วัสดุปรับปรุงดินกรดอย่างปูนโดโลไมท์พร้อมกันนั้นได้จัดกิจกรรมรณรงค์โลกกลมคองซ์ในนาข้าวและปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการ 500 ไร่ นอกจากนี้ จะเน้นการเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ ซึ่งแนะนำให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างดินก่อนจะมีการปรับปรุงดินในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อคำนวณอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม และให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหลังจากทำการปรับปรุงดินตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็จะให้นำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างก่อนและหลังการปรับปรุงดิน “ผลจากการดำเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียวมาได้ 1 ปีกว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะมีการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง รวมถึงมีการปรับปรุงบำรุงดินตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินมากขึ้น ทั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ยังคงเดินหน้าทำโครงการดังกล่าวต่อไป โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีแรกกว่า 2,000 ราย ควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรรายใหม่อีก 1,000 รายในปีนี้ แม้จะดูว่าปริมาณเกษตรกรน้อยลงแต่จะไปเน้นหนักในเรื่องคุณภาพมากขึ้นแทน” นายปรีชา กล่าว